

4 Thái Bình

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 21/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy dự hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh; do đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự như việc thực hiện các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; các chế độ, chính sách của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp liên quan đến đời sống người lao động. Thời gian tới, các thể lực thủ địch, phần tử có hại chính trị vẫn tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với những âm mưu, thủ đoạn mới. Đặc

biệt, sau những sự kiện xảy ra ở một số địa phương trong nước thời gian qua, chúng sẽ thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước và trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời, đề xuất một số giải pháp làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt các chính sách của văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó triển khai nghiêm túc Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tập

trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trên không gian mạng; làm tốt công tác định hướng thông tin và dư luận xã hội đồng thời chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải công khai nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở từng lĩnh vực cụ thể với phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức ứng thực nghiêm túc, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đặc biệt là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xử lý tình huống về an ninh trật tự. Tập trung giải quyết những vấn đề dư luận, quần chúng nhân dân quan tâm; duy trì chế độ tiếp công dân thường xuyên gắn với việc giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Các cơ quan bảo vệ pháp

luật khẩn trương điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chống đối, kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự; tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy; làm tốt công tác tuần tra vũ trang tại những địa bàn phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là hoạt động của các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trước mắt, để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngành Công an phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi trong dịp nghỉ lễ.

NGUYỄN TÙNG

Thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Hưng trong lúc chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án khu đô thị phía Tây quốc lộ 10 cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đề nghị của UBND huyện Đông Hưng trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh xác định cụ thể phương án giao đất cho doanh nghiệp, xác định đơn giá đất. Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết việc các doanh nghiệp đã ứng tiền giải phóng mặt bằng dự án. Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại khác. Thời gian UBND tỉnh xem xét giải quyết là sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Về phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc của dự án bãi đỗ xe tỉnh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế làm việc với nhà đầu tư thống nhất nội dung, phương án để đề xuất với UBND tỉnh giải quyết giao phần đất làm bãi đỗ xe tỉnh cho doanh nghiệp.

Về phương án đầu giá quyền sử dụng đất, diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại y tế Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và UBND thành phố; ra soát lại quy hoạch tổng thể khu trung tâm y tế, nghiên cứu đề xuất về công tác quy hoạch và các phương án giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật để UBND tỉnh xem xét, sớm giải quyết dứt điểm.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN... (Tiếp theo trang 1)

thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong tháng 8 và kết quả 8 tháng đầu năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những chính sách mới của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; những giải pháp hoàn thành các tiêu chí, giữ vững tiêu chí, nâng cao tiêu chí; tuyên truyền về những điển hình tiên tiến... Tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc.

HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

thủ công đồng thời duy trì hoạt động 42 cơ sở dịch vụ tắm quất, 8 cơ sở sản xuất thủ công, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 hội viên. Để hội viên được vay vốn phát triển sản xuất từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các cấp hội đã khảo sát, hồ tợ cho trên 2.050 lượt người với số vốn quay vòng 23,1 tỷ đồng. Nguồn vốn, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm đã giúp nhiều hội viên vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện cuộc vận động và chương trình hành động của các cấp hội người mù trong tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị, tổ chức bên ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo từ thiện để chăm lo đời sống hội viên. Hội phải là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của hội viên. Các hoạt động của Hội phải gắn với các chương trình, hoạt động của địa phương. Hội Người mù tỉnh cần tham mưu tích cực cho các cấp ủy đảng, chính quyền về chính sách cho người mù. Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm hơn nữa để người mù có cuộc sống tốt hơn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội giai đoạn 2007 - 2017.

QUỲNH PHỤ, HƯNG HÀ... (Tiếp theo trang 1)

theo nguyên tắc “4 đúng”. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, các HTX DVNN chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, điều tiết thủy nông... thực hiện chiến dịch hiệu quả, quyết tâm giành thắng lợi sản xuất vụ mùa.

* Đến nay, gần 11.000ha lúa mùa của huyện Hưng Hà sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến đến ngày 31/8 toàn huyện có 700ha lúa trở bông. Qua điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên đồng ruộng sâu đục thân hai chấm lúa 3 phần bố điện rộng hơn vụ mùa năm 2017. Mật độ trung bình 0,15 con/m², nơi cao 0,2 - 0,3 con/m², cục bộ 0,4 - 0,5 con/m². Đặc biệt, một số địa phương có mật độ sâu cao như Duyên Hải, Dân Chủ... Dự báo sâu đục thân hai chấm lúa 4 trưởng thành vũ hóa từ ngày 15/8 đến ngày 5/9, sâu non nở từ ngày 22/8 đến ngày 11/9, sâu non nở rộ từ ngày 26/8 đến ngày 1/9. Sâu non đục thân hai chấm lúa 5 gây hại cho trà lúa trở sau ngày 10/9 trở đi, nhất là diện tích lúa trở sau ngày 15/9 có nguy cơ bị gây hại rất nặng. Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương tổ chức đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho khoảng 3.200ha lúa trở trước ngày 5/9. Thời gian phun thuốc phòng, trừ từ ngày 23 - 26/8 nhằm bảo đảm cho lúa mùa phát triển an toàn.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
THÔNG BÁO
V/v mới cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
1. Xác định giá trị doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
- Địa chỉ: Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Mã số thuế: 1000219925
- Vốn điều lệ: 62 tỷ đồng
2. Địa điểm xác định giá trị DN: Thái Bình
3. Mục đích xác định giá trị DN: Làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm mỗi cổ phần để thoái vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Là tổ chức tư vấn định giá được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (còn hiệu lực) theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/1/2017 và Thông báo số 860/TB-BTC ngày 30/10/2017 của Bộ Tài chính.
5. Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá:
Hồ sơ niêm phong kín gửi Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.
Địa chỉ: Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Thời gian:
Trước 16h30 ngày 12/09/2018.
<i>Trần Trọng.</i>

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 21/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng chiều dài 35,5km, trong đó điểm đầu tại km9+00, giao với quốc lộ 37

mới tại km²+384; điểm cuối tại km44+500, đầu nối với đường cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải; xây dựng cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,1km đầu nối vào tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng với mục tiêu kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển...

Qua kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục thực hiện trích lý, trích đo, kiểm đếm để lên phương án giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường đối với sự phát triển của địa phương; các cơ chế, chính sách của nhà nước về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Cũng trong sáng ngày 21/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng,

làm việc nhiều hơn, chủ động trong quá trình tiếp cận kiến thức. Kết quả, năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS của huyện đạt 99,93%, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập đạt 75,75%.

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Kiến Xương tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đồng thời triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nền nếp và giải quyết những hạn chế, tồn tại của ngành.

* Sáng ngày 21/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, công tác giáo dục mầm non của Vũ Thư ổn định ở quy mô 33 trường với 186 nhóm trẻ và 350 lớp mẫu giáo; tỷ lệ huy động nhà trẻ các trường công lập đạt 65%, tăng 1,6% so với năm trước, mẫu giáo đạt 100%. Toàn cấp học đã huy động được đến lớp. Giáo dục tiểu học duy trì ổn định 35 trường, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. Tất cả các trường tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 học Tiếng Anh, có 16 đơn vị tổ chức ăn bán trú với 3.721 học sinh (tăng 5,2% so với năm học trước). Giáo dục THCS giữ vững với quy mô 30 trường; huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; 30/30 xã, thị trấn đạt tiêu

chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99,5%. Đặc biệt, kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh huyện Vũ Thư đạt giải nhất. 85/98 trường đạt chuẩn quốc gia ở cả 3 cấp học.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Vũ Thư tiếp tục thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chuẩn bị toàn diện cho việc dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới, nhất là đổi mới lớp 1. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), theo đó sẽ sáp nhập các trường học cùng cấp trong cùng một xã, giảm từ 98 trường xuống còn 82 trường.

KIẾN XƯƠNG, VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trong năm học qua, các trường mầm non của huyện Kiến Xương có nhiều giải pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. 38/38 trường tổ chức cho trẻ ăn bán trú, 100% số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ trẻ phát triển ở kênh bình thường chiếm 96,6%. Đối với cấp tiểu học, 100% các trường đã tổ chức cho học sinh học môn Tiếng Anh theo chương trình mới, 96,7% số học sinh được học môn Tin học, tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,77%, kết quả xét

hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Trong năm học qua, Kiến Xương đã tổ chức khảo sát giáo viên dạy giỏi kết hợp với kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra công tác quản lý, công tác chuyên môn đối với tất cả các trường THCS. Các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học như Ngữ văn, Địa lý. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Do đó, học sinh được

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 12 - phố Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273838584 - 02273842405 Website: cdvhtthaibinh.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

I. CÁC NGÀNH TUYỂN

1. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ngành đào tạo	Mã ngành	Thời gian thi và xét tuyển
Quản lý văn hóa	6220301	Thi và xét tuyển nhiều đợt trong năm
Khoa học thư viện	6320202	
Thanh nhạc	6210225	
Diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên chèo)	6120212	
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống	6210216	
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây	6210217	
Sư phạm âm nhạc	51140221	
Sư phạm mỹ thuật	51140222	

*** Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc**

2. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Ngành đào tạo	Mã ngành	Thời gian thi và xét tuyển
Quản lý văn hóa	6220301	Thi và xét tuyển nhiều đợt trong năm
Khoa học thư viện	6320202	
Thanh nhạc	6210225	
Diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên chèo)	6120212	
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống	6210216	
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây	6210217	
Sư phạm âm nhạc	51140221	
Sư phạm mỹ thuật	51140222	

*** Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương trên toàn quốc**

II. CƠ HỘI HỌC TẬP, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Ngành đào tạo	Mã ngành	Thời gian thi và xét tuyển
Nhạc cụ truyền thống	5120216	Thi và xét tuyển nhiều đợt trong năm
Diễn viên diễn chèo	5210203	
Thanh nhạc	5210225	
Nhạc cụ Organ	5210224	
Thiết kế đồ họa	5210103	
Múa dân gian dân tộc	5210207	
Hướng dẫn du lịch	5810103	
Thư viện	5320201	
Sư phạm mỹ thuật	42140204	
Sư phạm âm nhạc	42140205	

- Có điều kiện học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Học sinh tuyển đầu vào tốt nghiệp THCS được học, thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT.
- Ngành cao đẳng, trung cấp diễn viên chèo không phải đóng học phí và được hỗ trợ tiền nghề nghiệp hàng tháng.
- Cao đẳng sư phạm âm nhạc - mỹ thuật không phải đóng học phí.
- Học sinh tốt nghiệp THCS vào học tất cả các ngành được miễn 100% học phí.
- Học sinh tốt nghiệp THPT vào học cao đẳng, trung cấp nhạc cụ truyền thống giảm 70% học phí.
- Có ký túc xá trong trường (riêng học sinh dân tộc được miễn tiền ở ký túc xá).
Thông tin chi tiết: Xem trên website: cdvhtthaibinh.edu.vn hoặc liên hệ ban tuyển sinh (Phòng Đào tạo - NCKH, điện thoại: **0227.3842405**)